



“ทำดีเพื่อพ่อ”

อุดมการณ์ ที่สานต่อ

เรื่อง: ชาญชัย ชมภูพิน

เรียบเรียง/ภาพ: เพ็ญญา พรหมทิต

เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมาเพื่อแก้ปัญหาจากปัจจัยต่างๆ ในภาคการเกษตร และได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่า พระราชดำริของพระองค์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และยังมีบุคคลหนึ่งที่ไม่เพียงศึกษากระบวนการของเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ยังสานต่อปณิธานของพระองค์ท่านต่อไป นั่นคือ คุณชาญชัย ชมภูพิน หรือ คุณเอ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน บริษัท วุฒิไทย จำกัด ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 14 ซึ่งความดีที่ทำ FM Loyalty ขอบันทึกความดีฉบับ 11 นี้

FMC : แรงบันดาลใจที่ได้รับจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ก่อให้เกิดแนวทางในการเปลี่ยนแปลง

คุณชาญชัย : คือผมชอบดูข่าวเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจบ่อยๆ ที่สนใจเป็นพิเศษคือโครงการแก้มลิงกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวเขาให้ลดเลิกการปลูกฝิ่นและสนับสนุนการทำงานขั้นบันได เลยมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจว่า ถ้าหากว่าตัวเราทำได้ทำ น่าจะได้ช่วยเหลือผู้คนเหมือนที่พระองค์ทำ ผมอยากลองพลิกผืนแผ่นดิน



FMC : จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในโรงงาน

คุณชาญชัย : ส่วนตัวเป็นคนชื่นชอบการปลูกต้นไม้อยู่แล้ว ชอบทำไร่ทำสวน ผมเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปรมาทำงานโรงงาน ก็เริ่มมองหาพื้นที่ที่จะทำให้เกิดประโยชน์แทนที่จะปล่อยให้พื้นที่มันว่างอยู่เฉยๆ เริ่มจากการนำเมล็ดพันธุ์ต่างๆ มาปลูก เอาต้นไม้เข้ามาปลูก หลังๆ ก็เริ่มชักชวนลูกน้อง และคนในโรงงานมาปลูกต้นไม้ด้วยกัน นอกจากที่ จะช่วยให้บรรยากาศดีขึ้น มันยังให้ประโยชน์ เพราะเราปลูกผักผลไม้ ใครอยากกินอยากใช้ก็มาเก็บ อย่างที่ระยอง ก็มีทั้งบ่อปลา และพืชผักสวนครัว และยังมีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กลับไปปลูกที่บ้าน ซึ่งเป็นในเชิงพึ่งพาอาศัยกัน เราพึ่งพาอาศัยป่าพึ่งพาอาศัยเรา



FMC : การสานต่ออุดมการณ์สู่ครอบครัวข้าง

คุณชาญชัย : นอกจากที่โรงงาน เราจะมีการชักชวนลูกน้องให้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ที่มันเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองและครอบครัวที่บ้านผมก็ชักชวนครอบครัวมาทำกิจกรรมด้วยกัน อย่างกับลูก ผมก็ปลูกฝังให้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ สอนให้เขารู้จักการพรวนดิน ทำสวน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แล้วยังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย ถือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ส่วนตัวผมเอง ผมทำทุกวัน รดน้ำ ดูแลต้นไม้เหมือนเป็นทั้งผู้จัดการโรงงานและชาวสวนชาวไร่หลายๆ แต่เราทำแล้วมีความสุขมาก

เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นแนวคิด แนวทางการดำรงชีวิต โดยเป็นแนวทางดำเนินการที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรคือที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณชาญชัย ชมภูพิน หรือ คุณ เอ นับเป็นบุคคลนำมาปรับใช้ รวมถึงถ่ายทอดไปยังผู้ร่วมงานและครอบครัวเพื่อสานต่อปณิธานของพระองค์ต่อไป จึงขอบันทึกความดีของ FM ท่านนี้ เพื่อเผยแพร่สู่ “FM ทำดีเพื่อพ่อ” ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆต่อไป



**FACTORY
MANAGEMENT**